

Số: *04*/TB-HĐND

Côn Đảo, ngày 09 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết luận Phiên họp thứ 18 Thường trực HĐND huyện

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 05/03/2018, ông Lê Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 18 của Thường trực HĐND huyện. Tham dự Phiên họp có 4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện (vắng ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐND huyện do đang công tác tại đất liền).

Tham dự phiên họp còn có:

+ Ông Lê Văn Phong - Chủ tịch UBND huyện;
+ Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện;
+ Ông Võ Văn Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
+ Phó Trưởng Ban Pháp chế và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
+ Tổ Trưởng, Tổ Phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết quả Phiên họp như sau:

1. Về kiểm điểm nhiệm vụ công tác tháng 02 và dự kiến nội dung công việc trong tháng 03 năm 2018 của HĐND huyện: các thành viên Thường trực HĐND huyện nhất trí với dự thảo báo cáo: tháng 3 năm 2018, hai Ban HĐND huyện tổ chức hội nghị quý I/2018 kết hợp nghe giải trình, giám sát, khảo sát về các nội dung về vệ sinh môi trường, cam kết của UBND huyện trước Kỳ họp thứ Sáu về xử lý ô nhiễm môi trường tại các lò giết mổ tập trung, công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng - nhà đất, khảo sát tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương chợ tạm.

2. Về Kế hoạch tiếp công dân tại nơi trú ngụ của 05 Tổ đại biểu HĐND huyện: các thành viên Thường trực HĐND huyện nhất trí với dự thảo kế hoạch, đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu trao đổi thống nhất với các đại biểu trong Tổ để tổ chức tốt công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại nơi trú ngụ theo quy định.

3. Sau khi nghe UBND huyện và các Phòng chuyên môn báo cáo giải trình: Về việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Về

tiến độ thực hiện dự án các đường trước mặt, đường bên hông Trường THCS Côn Đảo; Về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo từ sau Kỳ họp thứ Sáu đến nay và kết quả xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, môi trường và trật tự mỹ quan đô thị. Phiên họp đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn chất vấn về trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và Thường trực HĐND huyện đã thống nhất kết luận:

a. Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu rà soát, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nửa giai đoạn 2016-2020 và đề xuất điều chỉnh nửa kỳ còn lại báo cáo HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Bảy. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu để báo cáo Phiên họp thứ 20 của Thường trực HĐND huyện (cuối tháng 04/2018), đề Thường trực HĐND huyện xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền trước khi trình nội dung này ra Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện.

b. Về tiến độ thực hiện dự án các đường trước mặt, đường bên hông Trường THCS Côn Đảo: đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai đúng kế hoạch đối với công trình các tuyến đường trước mặt, bên hông Trường THCS Côn Đảo như thỏa thuận của lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về dự án này. Đồng thời, gắn kết với kế hoạch thu hồi đất Trường Mầm non tại KDC số 9 cũng nằm trong khu vực này, mà theo báo cáo của UBND huyện dự kiến trong năm nay sẽ khởi công xây dựng. Hiện nay, theo báo cáo của ngành giáo dục thì sau khi đưa Trường THCS Côn Đảo vào hoạt động sẽ thiếu phòng học cho 04 lớp học, đề nghị UBND huyện chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầu tư tiếp thêm một trường THCS vì từ ý tưởng đến lúc hoàn thành cũng có thể mất 03 năm và đến lúc đó thì số học sinh sẽ tăng đủ cho một trường THCS mới.

c. Về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo từ sau Kỳ họp thứ Sáu đến nay và kết quả xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, môi trường và trật tự mỹ quan đô thị:

- Đề nghị UBND huyện nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trưởng ban Pháp chế, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo để các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý và công khai cho người dân biết, thực hiện đúng theo quy định.

- Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo việc thu gom và vận chuyển rác thải khu trung tâm huyện, Thường trực HĐND huyện thống nhất theo ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về việc trước mắt cho đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, chất thải với công suất khoảng 100m³ trong khi chờ dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo được duyệt. Đề nghị UBND huyện quan tâm quản lý về vệ sinh môi trường đối với 02 lò giết mổ như phản ánh của cử tri KDC số 2 và nghiên cứu việc di dời ra khỏi khu dân cư, khỏi nơi có thể gây ô nhiễm cho hai hồ

chứa nước ngọt Quang Trung 2 và Lò Vôi, đồng thời kết hợp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư dự án Chốt kiểm dịch động vật tại Bến Đầm.

- Về kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm báo cáo kết quả giải quyết từng trường hợp cụ thể để các Tổ đại biểu HĐND huyện trả lời cho cử tri theo quy định, trong đó bao gồm 02 trường hợp do Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 chuyển tới Chủ tịch UBND huyện.

Thừa lệnh Chủ tịch HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phiên họp thứ 18 Thường trực HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- BTr. UBND tỉnh;
- 2 Ban HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu VT- TH;

ĐAT/TBKL/2018



Trần Hùng Tâm